

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao kết quả các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh

Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao kết quả các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh đến năm 2025 bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh và kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh; đại diện Lãnh đạo cơ quan, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số đến năm 2025; phát biểu tham luận tại Hội nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn và Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh kết luận như sau:

Cải cách hành chính có vai trò hết sức quan trọng, là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành “Chương trình hành động số 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025”; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện. Kết quả cải cách hành chính giúp tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, củng cố niềm tin cho Nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong năm 2023, việc thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật đó là: (i) Mức độ quan tâm sâu sát, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. (ii) Cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là

công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. (iii) Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. (iv) 03/04 chỉ số cải cách hành chính thăng hạng so với năm 2022, bao gồm: Chỉ số PAPI đạt 43,58 điểm, xếp hạng 19/61 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so với năm 2022; Chỉ số PAR INDEX đạt 87,29 điểm, xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 bậc so với năm 2022; Chỉ số SIPAS đạt 83,73%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là những tồn tại mang tính cố hữu đã kéo dài, trì trệ qua nhiều năm nhưng chưa được khắc phục; một số nội dung tiêu chí thành phần giảm điểm so với năm 2022 hoặc không đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đó là: “Cung ứng dịch vụ công” thuộc Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS; “Cải cách chế độ công vụ”, “Cải cách tài chính công” của Chỉ số PAR INDEX; “Tiếp cận đất đai”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Tính năng động của chính quyền địa phương” thuộc Chỉ số PCI. Cán bộ, công chức cấp xã mặc dù đã được quan tâm đào tạo, sắp xếp, kiện toàn, củng cố tuy nhiên chất lượng vẫn chưa đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ có nơi còn hình thức, chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện, không thường xuyên kiểm tra, đánh giá.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: (i) Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; một số nơi còn giao khoán cho bộ phận công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; không quan tâm đến việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; thiếu các giải pháp mang tính đột phá. (ii) Năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cơ sở còn nhiều hạn chế. (iii) Tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. (iv) Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương tuy đã được tăng cường nhưng chưa thật chặt chẽ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chưa tham gia tích cực vào công việc chung. (v) Các mô hình hay, sáng kiến mới trong cải cách hành chính còn ít và chưa được nhân rộng.

Năm 2024 là năm quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong “Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025” và trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là phần đầu hoàn thành mục tiêu kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước, thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Chủ động rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nội dung đạt điểm thấp hoặc giảm điểm so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 để có giải pháp kịp thời khắc phục, cải thiện. Trong đó lưu ý, đối với các chỉ số thành phần đạt thấp, còn dưới mức điểm trung bình thì phải có giải pháp mang tính đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2024. Đặc biệt là những vấn đề tồn tại đã xác định được nguyên nhân chủ yếu do các yếu tố mang tính chủ quan của Người đứng đầu, cán

bộ, công chức các cơ quan Nhà nước thì phải kiên quyết, tập trung khắc phục ngay.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình đề ra những giải pháp khả thi, phù hợp; phân công trách nhiệm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí thành phần, rõ thời gian và rõ kết quả (khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn). Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch nêu trên.

3. Tiếp tục phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc, thực chất, đúng mức về kết quả giải quyết thủ tục hành chính: mặc dù tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn cao nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng. Vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm không chỉ là rút ngắn thời gian mà là chất lượng dịch vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, tính công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, từ đó có giải pháp đúng đắn, phù hợp để cải thiện và nâng cao Chỉ số SIPAS.

4. Về nội dung thành phần “Cải cách tài chính công” thuộc Chỉ số PAR INDEX, ngoài việc xác định danh mục các dịch vụ công mà ngân sách nhà nước phải bảo đảm, khẩn trương tham mưu, đề xuất ban hành đầy đủ định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở đổi mới cơ chế về tài chính, thay vì giao dự toán theo định mức biên chế chuyển sang giao nhiệm vụ và đặt hàng trên cơ sở đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ để tạo sự chủ động cho Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trong điều hành công việc.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính. Triển khai hiệu quả và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các nội dung liên quan trong Chỉ số PAPI với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chú trọng đến các vấn đề người dân cần quan tâm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình của các cơ quan chính quyền khi người dân có yêu cầu và đảm bảo công khai, minh bạch. Trong đó, quan tâm đến các nội dung thành phần: “Quản trị môi trường”, “Quản trị điện tử” gắn với việc triển khai các quy định của pháp luật về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh tại địa phương.

6. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách đã ban hành và đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung những chính sách áp dụng không hiệu quả để từng bước hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham khảo các địa phương thực hiện tốt việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công (trong đó có Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) để tham

muu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh.

8. Giao Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; tham mưu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tinh giản biên chế và thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ hằng tháng phải có báo cáo đánh giá và xác định cụ thể những nhiệm vụ cần phải tiếp tục thực hiện cho tháng kế tiếp theo quy định tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; làm đầu mối, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành về phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

10. Giao Công an tỉnh chủ trì, rà soát, đôn đốc việc tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 theo kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các nhiệm vụ được Trung ương giao cho địa phương cấp tỉnh. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID; trong đó, nghiên cứu, đề xuất nhiều tiện ích của ứng dụng VNeID để người dân thấy được lợi ích của việc sử dụng và hưởng ứng, tự nguyện, tự giác tham gia sử dụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ Cải cách hành chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BCĐ CCHC, CDS và ĐA06 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Trường Đại học Quy Nhơn;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Tổ CCHC VP UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KSTT.

hnh

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An